

เลขที่ AIT (PM) 0268/2023

วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2566

เรื่อง แจ้งรายละเอียด หัวข้อการอบรมและแผนการฝึกอบรม ครั้งที่ 2
โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการบริหารจัดการองค์กร (ERP)

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ
โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการบริหารจัดการองค์กร (ERP)

อ้างอิง 1. สัญญาเลขที่ 26/2565 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2565
2. หนังสือ GISTDA เลขที่ อว.5313/470 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักสูตรการอบรมและแผนการฝึกอบรม จำนวน 1 ชุด

ตามสัญญาที่อ้างอิง (1) บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ลงนามกับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ให้เป็นผู้ดำเนินการโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการบริหารจัดการองค์กร (ERP) และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ได้แจ้งผลการพิจารณาและหัวข้อการอบรมและแผนการฝึกอบรม อ้างถึง (2) ความทราบแล้วนั้น

บริษัทฯ ใคร่ขอชี้แจงรายละเอียดหัวข้อการอบรมและแผนการฝึกอบรม อ้างถึง (2) ดังนี้

- หัวข้อ : อบรมการใช้งานระบบคลังสำหรับผู้ใช้งานระบบ บริษัทฯ ใคร่ขออนุญาต UAT ในวันที่ 8 มีนาคม 2566 และได้เพิ่มระยะเวลาการฝึกอบรม เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมจะได้ทราบเนื้อหาครอบคลุมทุกฟังก์ชันการทำงาน
- หัวข้อ : อบรมการใช้งานระบบการลาออนไลน์และระบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form, กระบวนการบริการข้อมูลด้วยตนเอง) บริษัทฯ รับทราบและดำเนินการตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ โดยใคร่ขอจัดฝึกอบรมระบบการอนุมัติ KPI ของเจ้าหน้าที่แทน เนื่องจากเป็นระบบงานที่มีความสำคัญในการใช้งานระบบอย่างเร่งด่วน
- หัวข้อ : อบรมการใช้งานระบบสารบรรณสำหรับผู้ใช้งานระบบ บริษัทฯ รับทราบและดำเนินการตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ โดยเลื่อนกำหนดการฝึกอบรมของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ออกไปจนกว่า ระบบงานสารบรรณและการลงลายมือชื่อดิจิทัลพร้อมใบรับรอง จะผ่านการทดสอบการใช้งานระบบแล้ว
- หัวข้อ : หลักสูตรสำหรับผู้ดูแลระบบ (System Administrator Training) บริษัทฯ รับทราบและดำเนินการตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ โดยจัดการฝึกอบรมในช่วงวันที่ไม่ทับซ้อนกับหลักสูตรอื่นๆ

จากการชี้แจงรายละเอียดข้างต้น บริษัทฯ ใคร่ขอแจ้งรายละเอียด หัวข้อการอบรมและแผนการฝึกอบรม ครั้งที่ 2 ดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้ สทอภ.พิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการจัดเตรียมความพร้อมของสถานที่ และเจ้าหน้าที่ที่จะเข้ารับการฝึกอบรม ให้แก่บริษัทฯ ทราบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และบริษัทฯ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ครบแล้ว
03 มี.ค. 2566
กนกวรรณ



ขอแสดงความนับถือ

ศศิมา ลิมชัชชนะ

(ศศิมา ลิมชัชชนะ)

ผู้จัดการโครงการ